

Sinh Hoạt Ultreya & Thánh Lễ Tại Trung Tâm Công Giáo Chúa Nhật - Ngày 5 tháng 2, 2023

Kính gửi đến quý cha, quý sơ cùng quý anh chị em Cursillista bình an của Chúa Kitô!

Đại hội Ultreya tháng 2, 2023 năm nay được phong trào Cursillo ngành Vietnam thuộc giáo phận San Jose tổ chức vào trưa Chúa Nhật V mùa thường niên. Đây là buổi Ultreya đầu tiên trong năm 2023 khép lại với nhiều biến động trong năm cũ.

Dẫu ngoài trời mưa và lạnh lẽo nhưng cha sáng lập phong trào Phaolo Lưu Đình Dương, cùng quý bác lớn tuổi, và quý anh chị Cursillista đã không ngần ngại qui tụ về tổ ấm Trung Tâm Công Giáo trên đường White rất sớm để thể hiện lòng yêu mến Chúa, phục vụ Giáo Hội, và cùng giúp nhau sống lý tưởng của một người Kitô Hữu đích thực, tức là loan truyền Tin Mừng trong thế giới ngày nay bằng chính đời sống chứng nhân của mình. Thật cảm động khi thấy một vài bác lớn tuổi đón Uber đến với đại hội Ultreya.

Buổi Ultreya bắt đầu bằng bài hát dân ca của Tây Ban Nha Decolores! Muôn màu muôn sắc, diễn tả tất cả tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa với muôn vẻ muôn màu.

Anh Cựu Khối Hậu Giuse Bùi Quang Hùng hướng dẫn chương trình bắt đầu bằng việc chia những nhóm nhỏ, với mục đích để quý anh chị làm bạn với một anh chị Cursillista khác mà mình chưa quen biết, và trong tình bạn mình chia sẻ cuộc sống ngày thứ tư của mình với bất cứ đề tài nào mình muốn, kể cả những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống.

Sau khi chia sẻ chứng nhân, Cha cựu linh hướng Phaolo Lưu Đình Dương khuyên nhủ chúng ta hãy “Kiên Trì Cầu Nguyện”, và hãy bắt đầu trong đời sống gia đình bằng cách hoán cải và thay đổi chính thái độ sống của mình trong vai trò làm người cha, người mẹ, ông, hoặc bà... Đời sống thiếu cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta mất định hướng, đi lòng vòng, và bị cuốn sâu vào vòng xoáy của cuộc đời. Ngài không ngừng khuyên răn chúng ta “Việc Làm Phải Đi Đôi Với Cầu Nguyện” qua câu chuyện của ông lái đò và một người không tin vào Kitô Giáo. Trong câu chuyện này, ẩn dụ những ý nghĩa sâu sắc, ông lái đò vừa làm việc và cầu nguyện với mái chèo hai cánh để làm cho con thuyền của mình đi nhanh hơn và di chuyển dễ dàng

hơn. Đối với một người Kito Hữu đích thực thì việc cầu nguyện là không thể thiếu.

Xin nhấn vào đường link sau để coi video bản tường trình Ultreya Tháng 2, năm 2023.



<https://www.youtube.com/watch?v=E4IFJTgFalU>

Trưởng Khối Truyền Thông
Gioan Vũ Ngọc Danny – Khóa 48